

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังดอลลาร์ฟื้น, คาดตลาดเจียบเหงาหลังขาดปัจจัยชี้หน้า

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากเมื่อวานนี้ หลังดอลลาร์เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ ดีลเลอร์คาดว่า บรรยากาศการซื้อขายเงินบาทจะยังเจียบเหงาต่อไป เพราะขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

\*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ ขณะที่ผลตอบแทนของ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ร่วงลงอีก

\*สถานการณ์ที่กลับมาตึงเครียดมากขึ้นในยูเครน และข้อมูลเศรษฐกิจที่ สดใฝ่ผิดคาด เกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์

\*สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่เผชิญกับแรงกดดันอีกครั้ง จากการดิ่งลงของ ค่าเงินฮริฟเนีย ของยูเครน หลังจากธนาคารกลางยูเครนยกเลิกนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนแบบมีการจัดการ เพื่อใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นแทน

\*ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้สั่งให้ทหารรัสเซีย จำนวน 150,000 นาย เตรียมพร้อมทำสงครามใกล้ยูเครน ซึ่งทำให้สหรัฐออกมา เตือนรัสเซียว่า นั่นจะเป็น "ความผิดพลาดมหันต์" ที่จะแทรกแซง ทางทหาร

\*ตลาดจะจับตาการแถลงของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา ในวันนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.562 บาท

\*08.57 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.57/62 จาก 32.53/56 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.59/63 จาก 32.52/54 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.33/35 จาก 102.35 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3692/95 จาก 1.3687 เมื่อวาน

"ตลาดวันนี้ก็คงจะเหวี่ยงๆ ต่อไป ตอนนี่ real demand ทั้งจากฝั่ง import และ export ก็ drop ลงไป ส่วน speculators ก็คงไม่มีใครอยากมาเล่นเงินบาทในช่วงนี้ ตลาดก็เลยไม่มีปัจจัยอะไร" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าหลังดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น แต่แนวโน้มในวันนี้ ยังน่าจะเป็นการแกว่งในกรอบ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน รวมทั้งนักลงทุนและผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ก็ไม่ต้องการเข้ามาในตลาดมากนัก เนื่องจากสถานการณ์การเมืองยังไม่ชัดเจน ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.58 และแนวรับที่ 32.63

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้